

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลุ่มเลือกตั้งที่ 4
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
67	นางสาวศวรรณรัตน์ อภัยพงศ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	อาจารย์	
68	นายสุชาติ อินกล้า	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
69	นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
70	นางเพ็ญพร เกิดสุข	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
71	นางสาวปิยะนารถ อรรคไกรสีห์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
72	นางสาวสุภาพร เจริญสุข	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
73	นางสาวนัยนา คำกันศิลป์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
74	นางสาวศุภพิชญณ์ บุญเกื้อ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
75	นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภากา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
76	นางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
77	นางสาวกัลยาณี ยุทธการ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
78	นายธนินทร์ สังข์ดวง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
79	นางสาวศิริวรรณ ศิลารักษ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
80	นางกรรณิกา บัวทองเรือง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
81	นางสาวจตุพร ฮกทา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
82	นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
83	นางระริน เครือวรพันธุ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
84	นางสาวลลิตา อมรเหมานนท์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
85	นางสาวศุภิกา ธนะเศวตร	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
86	นางสาวจตุติมา บุญมี	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
87	นางสาวสุญาพร สือตระกูล	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
88	นายศิววงศ์ เพชรจุล	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
89	นางสาวพิมพ์พิศา รัตนติลก ณ ภูเก็ต	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
90	นางสาวปิยภัทร อินทวิสัย	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
91	นางสาวชนนรรจ์ ขาวปลอด	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	
92	นายดุสิตพร ฮกทา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์	